

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở Ngũ Hiệp

Năm học 2022 – 2023

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp			
		Lớp 6	Lớp 7	Lớp 8	Lớp 9
I	Điều kiện tuyển sinh	410 HS 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học. Có đầy đủ học bạ, giấy khai sinh hợp lệ, GCN hoàn thành chương trình tiểu học.	360 HS Đã học lớp 6, đủ điều kiện lên lớp 7	364 HS Đã học lớp 7, đủ điều kiện lên lớp 8	393 HS Đã học lớp 8, đủ điều kiện lên lớp 9
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện chương trình 37 tuần theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và chương trình nhà trường. - Đảm bảo dạy đủ các môn học theo quy định. - Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT 2018. - Đẩy mạnh dạy học theo chủ đề, dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn. 			
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà trường tổ chức giảng dạy và giáo dục học sinh theo qui định của Bộ GD & ĐT. - Gia đình quản lý việc học và làm bài ở nhà của học sinh; thường xuyên kết hợp chặt chẽ với nhà trường. Tăng cường thông tin hai chiều thông qua số liên lạc điện tử và các kênh thông tin khác. - Liên hệ thường xuyên: Thông báo, thư mời. - Liên hệ định kỳ: Học 2 lần/năm. - Học sinh đi học chuyên cần, chuẩn bị và làm bài đầy đủ, chủ động tích cực trong học tập. - Học sinh thực hiện tốt nội quy của nhà trường, nội quy sử dụng phòng học bộ môn. - Kính trọng, lễ phép, kính thầy, yêu bạn. 			
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua học tốt. - Tổ chức các phong trào giáo dục truyền thống, đạo đức, 			

	hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	pháp luật và phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống bệnh tật. - Tổ chức các hoạt động rèn kĩ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	- Không có học sinh vi phạm pháp luật. - Hạnh kiểm khá tốt đạt 96% trở lên. - Học sinh lên lớp thẳng 98% - Học sinh tốt nghiệp THCS 100% - 100% học sinh có đủ sức khỏe để tham gia học tập. - Phân đầu 85% HS thi đỗ vào lớp 10 THPT. - Từ 15 ->30% HS được phân luồng theo đề án của Huyện. - Phân đầu đạt giải cấp Huyện khối 6,7,8: 150 - 190 giải; giải cấp Huyện về văn hóa và IJSO khối 9: 20 giải. Học sinh giỏi cấp Thành phố: 15 -20.
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	Học sinh có khả năng tiếp thu học tập ở cấp học cao hơn. - 95% học sinh tham gia học tiếp sau tốt nghiệp THCS.

Ngũ Hiệp, ngày 10 tháng 10 năm 2022

Thủ trưởng đơn vị



Đặng Thanh Quang